



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

Bình Phước, ngày 10 tháng 8 năm 2021

THƯ CHÚC MỪNG

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của ngành Thủy lợi Việt Nam
(28.8.1945 – 28.8.2021)

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của ngành Thủy lợi Việt Nam (28.8.1945 – 28.8.2021), thay mặt Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tôi xin gửi tới các thể hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thủy lợi tỉnh Bình Phước những tình cảm thâm thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhìn lại chặng đường 76 năm trưởng thành và phát triển của ngành Thủy lợi Việt Nam, chúng ta rất phấn khởi với những thành tựu to lớn mà ngành Thủy lợi mang lại, với hàng ngàn công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng để phục vụ dân sinh, đất nước. Đối với ngành Thủy lợi Bình Phước, trải qua 24 năm hình thành và phát triển, tỉnh đã đầu tư xây dựng 73 công trình thủy lợi (64 hồ chứa, 07 đập dâng, 1 trạm bơm, 1 hệ thống kênh thủy lợi sau thủy điện Cản Đơn), với năng lực tưới theo thiết kế là 11.386 ha cây cần tưới; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và công nghiệp là 133.642 m³/ngày đêm, với hơn 98% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Các hệ thống thủy lợi đã phục vụ tốt cho sản xuất, dân sinh; bên cạnh đó, công trình còn thực hiện nhiệm vụ cắt, giảm lũ, tiêu úng, ngăn lũ, tạo điều kiện phát triển đa dạng hóa cây trồng, chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai..., tại các địa phương trong tỉnh. Những thành tựu này có được trước hết là nhờ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương, sự đóng góp của nhân dân trong tỉnh và đặc biệt là sự phấn đấu, cống hiến không biết mệt mỏi của các thể hệ cán bộ ngành Thủy lợi qua các thời kỳ. Chúng ta vui mừng trước sự trưởng thành và tham gia đóng góp ngày càng quan trọng của ngành Thủy lợi vào thành tựu chung của ngành nông nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Năm 2021, chúng ta kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thủy lợi trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân, với mục tiêu phục vụ ổn định sản xuất, dân sinh, giảm thiệt hại. Tôi tin tưởng sâu sắc vào đội ngũ cán bộ thủy lợi hiện nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kính chúc các đồng chí và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thủy lợi, góp phần phát triển ngành nông nghiệp tỉnh nhà bền vững./.



Thân ái

Nguyễn Thanh Bình

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn